

# อัศวินลงอิสระชิงผู้ว่ากทม.เดือด

## แถลงลาออกทิ้งทวน เผ่-ปารีณาคุยทนายสู้ คดีแจ้งเท็จทรัพย์สิน

“อัศวิน” ไขก๊อกทิ้งเก้าอี้ 25 มี.ค. ทะลุหมบอนชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.ในนามอิสระ พร้อมเปิดใจตอบสื่อทุกเม็ด “ประวิตร” อุบได้ พปชร. ถือทางหนุนใคร รอ 3 เม.ย. ★ มีต่อหน้า 6

**อัศวินลงอิสระ** ☆ *ต่อจากหน้า 1*  
ประชุมใหญ่ค่อยฟังธง ย้ำเคลียร์เองเศรษฐกิจไทย ฟุ้งมั่นใจไม่ต้องเช็คเสียง ส.ส.ชักฟอกผ่านฉลุยแน่ “สุชาติ” แจงนายกฯนัดเลี้ยงข้าว ส.ส.-ส.ว. วันทำบุญปีใหม่ไทย ไม่มีอะไรต้องสืบบี้ “สมชาย” ชี้ครอบครัวยุติเพื่อไทยเสี่ยงกฎหมาย “ชูศักดิ์” ใต้ถันควั่น “แพทองธาร” เป็นสมาชิกพรรคคือคนใน ไม่ใช่คนนอกโยงเข้าเกณฑ์แทรกแซง “ไอ” อ่วมหาหรือทนายสู้คดีแจ้งบัญชีทรัพย์สิน เป็นเท็จ “บิ๊กป้อม” จึงไล่สื่อไปตามเจ้าตัวเอง อนุ กมธ.ฯงผูกดลโคโนฟรีบทั้งในกรุงเทพฯ ปรึภณพลเมืองท่องเที่ยวหลัก และจังหวัดชายแดน อ่างจุดเงินเขียนต่างชาติ คุมเข้มฝืนหนีไทย

จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา พร้อมกันในวันที่ 22 พ.ค. พรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระต่างทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. กันอย่างคึกคัก ล่าสุด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าฯ กทม. จะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งให้มีผลในวันที่ 25 มี.ค. เพื่อลงสมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ “อัศวิน” ไขก๊อก 25 มี.ค. ชิงผู้ว่าฯ กทม.

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร ขอยพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร กทม. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ให้สัมภาษณ์หลังเปิด

อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51 จตุจักร กรณีจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. เพื่อไปลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ว่า เตรียมยื่นใบลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. กับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในวันที่ 24 มี.ค. ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะออกประกาศกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มี.ค. ทั้งนี้ ขอให้รอฟังแถลงในเวลา 10.00 น. วันที่ 24 มี.ค. จะตอบทุกข้อซักถาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ พล.ต.อ.อัศวินลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. จะส่งผลให้ทีมผู้บริหาร กทม. ฝ่ายการเมืองทั้งหมดสิ้นสภาพตามไปด้วย ระหว่างการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จนกระทั่งได้ตัวผู้ว่าฯ กทม. และทีมบริหารชุดใหม่ ปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะข้าราชการประจำสูงสุด จะทำหน้าที่บริหารราชการในช่วงสุญญากาศ

**“บิ๊กป้อม” อุบได้ พปชร.หนุนใคร**

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคพปชร. วันที่ 3 เม.ย. จะปรับโครงสร้างตัวบุคคลอย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เพิ่มเติมบุคคลท่านนั้นยังไม่รู้ว่าที่ประชุมจะเลือกใคร เมื่อถามว่า

จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์ที่ตนละสี เมื่อถามย้ำว่า จะเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม ไปร่วมประชุมหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวขยอนว่า ไปได้หรือ ไปไม่ได้ ไปร่วมในพรรคไม่ได้เลย คนอื่นไปไม่ได้ ผิดกฎหมาย เมื่อถามว่า จะมีความชัดเจนเรื่องการสนับสนุนบุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า “เรื่องของผม ไม่ใช่เรื่องของคุณ ไม่มีใครเขาอยากรู้ด้วยหรอก มีแต่คุณที่อยากรู้ ส่วนเรื่องผู้สมัคร ส.ก. พรรค พปชร.ส่งอยู่แล้ว” เมื่อถามย้ำว่า ระหว่าง นายสกลธี ภัททิยกุล กับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่ลงสมัครในนามอิสระจะสนับสนุนใคร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า สื่อจะเอาใคร จะเอาใครก็เอาคนนั้น **ไม่เช็คเสียง ส.ส.ชักฟอกผ่านอยู่แล้ว**

เมื่อถามว่าการเปิดประชุมสภาฯ เดือน พ.ค. ที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรค พปชร.เตรียมพร้อมอย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตอนนี้อยู่ไม่ถึงเวลา ไม่ต้องห่วง เมื่อถามย้ำว่าต้องเช็คเสียง ส.ส. กันไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ต้องเช็คผ่านอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเศรษฐกิจไทย ตกลงแล้วจะเป็นอย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่เป็นไร และเป็นเรื่องของคนที่จะต้องคุยเมื่อถามถึง





**▲ ลุยถึงที่** นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย นำคณะลงพื้นที่ร่วมหารือกับชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบและติดตามแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยอย่างใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว.

ความชัดเจนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ลาออกจากสมาชิกพรรค พปชร. เพื่อร่วมงานกับพรรคใหม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ยังไม่ลาออก เมื่อถามถึงกรณีนายกรณ์เรื่องการประชาสัมพันธ์ผลงานรัฐบาลไม่ได้รับการสื่อสารถึงประชาชน พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า นายกรณ์บ่นทุกครั้งว่ารัฐบาลทำตั้งเยอะแยะให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้กับประชาชนแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ผู้สื่อข่าวรู้ เมื่อถามว่ารองนายกจะปรับการทำงานอย่างไรบ้าง พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า “ผมทำดีหรือยัง ถ้าไม่ดีก็มาไล่ผมออก”

## นายกานัด ส.ส.กินข้าวไม่มีลือบับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวถึงการจัดงานสงกรานต์ของทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 12 เม.ย. ที่จะเชิญ ส.ส. และ ส.ว. มาเข้าร่วม ส.ส. พรรค พปชร. จะเข้าร่วมเยอะหรือไม่ว่า ส.ส. หลายคนต้องการอยู่แล้ว คงตั้งใจที่ได้ใกล้ชิดนายก มีอะไรจะได้เอ่ยได้บอกได้ว่าในพื้นที่ต้องการอะไร เมื่อถามถึงงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลครั้งต่อไปจะจัดขึ้นเมื่อใด นายสุชาติกล่าวว่า งานเลี้ยงหรืองานกินข้าว ปัญหาของประเทศของประชาชนมันหนักมากกว่าการกินข้าวกันหลายๆคน มันปิดไม่ได้ เป็นไปได้ที่จะคุยกันบ้างอะไรกันบ้างไม่ได้กินเพื่อลือบับอะไรกัน คนรู้จักพรรคเล็กทุกคน

เป็นที่ที่นั่น พรรคร่วมโทร.มาก็รับสายทุกคนเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเชื่อมข้อมูลต่างๆ ได้สิ่งสำคัญคือต้องทำเพื่อประชาชนส่วนเรื่องผู้ว่าฯ กทม. พรรคจะสนับสนุนใคร วันที่ 3 เม.ย. ประชุมใหญ่ที่ จ. นครราชสีมา น่าจะตกผลึก รอฟังมติกรรมการบริหารพรรคอีกครั้ง แต่การเลือกตั้ง ส.ก. เราส่งแน่นอน

## “เสียโต” พืดเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ลานกิจกรรมชุมชนบุญเหลือ 2 เขตบางซื่อ นายอภิชัย เตชะอุบล หรือเสียโตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะผอ.เลือกตั้ง ส.ก. กทม. พรรค พปชร. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาชุมชน พัฒนาคณะเข้าถึงเทคโนโลยีพร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. ตัวแทนโซนกรุงเทพเหนือ กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย นายเอกเมธ กมลวรรณที่ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางซื่อ นายธนพัฒน์ ธนกิจอารักษ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตดุสิต และนายต่อศักดิ์ ไหลสุวรรณ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตคลองเตย โดยนายอภิชัยกล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่ได้รับความไว้วางใจจากคนกทม. ทำให้เป็นพรรคมี ส.ส. กทม. เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯ มากที่สุด ดังนั้นความตั้งใจต่อไปของพรรคพลังประชารัฐ คือการขยายโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมืองในระดับท้องถิ่นมากขึ้นอย่าง ส.ก. และทั้ง 3 คน

ล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีความตั้งใจเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องชาวกทม. พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น มีประสบการณ์ด้านการบริหาร เข้าใจคนเข้าใจพื้นที่ ที่สำคัญทั้ง 3 เขต เป็นเขตที่มี ส.ส. พลังประชารัฐดูแลพื้นที่อยู่ จึงต้องการปักธงเพื่อการทำงานทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศต่อไป

**ปชป.ตั้ง “ปริญญ์” ผอ.ศูนย์เลือกตั้ง**  
เมื่อเวลา 11.00 น. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเปิดเผยว่า หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารมีมติแต่งตั้งให้นายปริญญ์ พานิชศักดิ์ รองหัวหน้าพรรค เป็นผอ.เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ให้นำทีมเศรษฐกิจทันสมัยและความเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ เป็นคนรุ่นใหม่ร่วมทำงานนำเทคโนโลยี-กลยุทธ์การเลือกตั้งที่ทันสมัยและสอดคล้องสถานการณ์มาใช้ขับเคลื่อนผลักดันการเลือกตั้งผู้สมัคร มีรอง ผอ.ศูนย์ 9 คน อาทิ ม.ล.อภิเมงคกุล โสภกุล อดีต ส.ส. กทม. นายณัฐบุรินทร์ฐานอดีต ส.ส. กทม. เป็นต้น เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. จำเป็นต้องได้ผู้นำที่จะมาเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ และประเทศในอนาคต พรรคทุ่มเทและนำเสนอบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทำงานเต็มที่ ขอให้ชาวกรุงเทพฯ พิจารณา

☆ **มีต่อหน้า 7**  
**อัศวินลงอิสระ** ☆ **ต่อจากหน้า 6**  
**ส.ว.เดือนครอบครัว พท.เลี้ยง ก.ม.**

อีกเรื่อง นายสมชาย แสงการ ส.ว. ในฐานะรองประธานกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเพื่อไทยเปิดตัว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ถูกตั้งข้อสังเกตการเลี้ยงกฎหมาย เปิดให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ. พรรคการเมืองว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยดำเนินการยังไม่ผิดกฎหมาย ตามกฎหมายพรรคการเมืองไม่มีคำนิยามระบุถึงหัวหน้าครอบครัว สมาชิกครอบครัว ต้องพิจารณาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากนั้นว่า เข้าข่ายผิดกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันหรือไม่เช่นหัวหน้าครอบครัวมีอำนาจมอบงำพรรค จ่ายเงินให้ ส.ส. ชำระค่าสมาชิกครอบครัวที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกพรรค ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งสมัครสมาชิกพรรค สมัครเป็น ส.ส. จึงกำหนดให้ชำระค่าสมาชิกพรรคเพื่อให้มีสิทธิมีเสียงในพรรค การชำระเงินต้องสมัครใจเป็นหลัก



ประกันความอิสระ ไม่ใช่ให้ผู้สมัคร ส.ส.หรือหัวหน้าพรรคเป็นผู้ออกเงินให้แทน

## “ชูศักดิ์” โต้เป็นสมาชิกไม่ใช่คนนอก

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนายสมชาย แสวงการ ส.ว.ระบุการตั้งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ไม่ผิดกฎหมายปัจจุบันแต่ต้องพิจารณาพฤติกรรมหลังจากนี้ว่าเข้าข่ายมีปัญหาคือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมีอำนาจครอบงำพรรคหรือไม่ว่า เขาพูดชัดเจนว่าโครงการครอบครัวเพื่อไทยทำได้ ทำได้ อยู่แล้ว เพราะข้อบังคับของพรรคบอกชัดเจนว่ามี ผู้สนับสนุนพรรค โดยไม่เป็นสมาชิกได้ ที่นายสมชาย บอกไม่ผิดกฎหมายนั้นถูกต้องแล้ว ส่วนที่ตั้งข้อสังเกต เรื่องการครอบงำ เป็นเรื่องบุคคลที่มีได้เป็นสมาชิก เข้ามาครอบงำ สั่งการให้ทำนั้นนี่จนพรรคขาดอิสระ แต่เบื้องต้น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัว เพื่อไทยเป็นสมาชิกพรรค ไม่ใช่คนนอกเป็นคนใน จึงไม่เข้าเกณฑ์ครอบงำอะไรอยู่แล้ว ที่กังวลเรื่องการ ออกค่าใช้จ่ายสมัครสมาชิกพรรคเราไม่ได้บังคับให้ สมาชิกครอบครัวเพื่อไทยเป็นสมาชิกพรรค ถ้าใคร จะสมัครคงไม่มีคนออกเงินให้เพราะรู้ว่าผิดกฎหมาย และใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค ไม่มีส่วน เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. เพราะต้องเป็น ตามกฎหมายพรรคการเมืองอยู่แล้ว สิ่งที่นายสมชาย กังวลจึงไม่มีทางเกิดขึ้น

## พลิกตำราศึกษา ก.ม.มาดีแล้ว

ด้านนายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค ผู้รับผิดชอบโครงการครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่า ขอบคือนายสมชายที่ห่วงใย แต่พรรคเพื่อไทยแบ่ง ชัดเจนระหว่างการสมัครสมาชิกพรรคกับสมาชิก ครอบครัวเพื่อไทย ต้องกรองเอกสารรายละเอียดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเคยต้องคิดหรือไม่อย่างไร ต้องมีการจ่ายเงินบำรุงพรรคแต่ครอบครัวเพื่อไทย จุดประสงค์หลัก คือให้ประชาชนที่ชื่นชอบพรรค เพื่อไทยได้มีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย ไม่มีการผูกมัด ไม่มีการกำหนดอายุการทำงาน นโยบายพรรคการเมือง ควรรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อ มาหาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้เป็นนโยบายหากไม่รับฟัง ประชาชนจะได้ข้อมูลความเดือดร้อนจากไหนที่สำคัญ น.ส.แพทองธารเป็นสมาชิกพรรค ตัดประเด็นการ ครอบงำพรรคไปได้เลย ถ้าสมาชิกครอบครัวเพื่อไทย อยากเป็นสมาชิกพรรค ต้องทำตามขั้นตอนต้องจ่าย ค่าบำรุงพรรคไม่มีการจ่ายแทนแน่นอนการทำโพรมารี โหวตสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เป็นเรื่องของสมาชิกพรรคเท่านั้น ยืนยันว่าข้อห่วงใย ต่างๆเราได้ศึกษามาอย่างดีแล้วว่าทำได้

## “สุรนนท์” คัมแบ็กร่วมทีม “สมคิด”

นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายคช รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯและอดีตร มต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ โพสต์ภาพตัวเองพร้อมข้อความบนภาพ “#ทีมสมคิด” ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Suranand Vejajiva และโพสต์ข้อความ#ทีมสมคิด Meet Think Room พรรคสร้างอนาคตไทยต่อมานายสุรนนท์ให้สัมภาษณ์ ว่าชัดเจนแล้วตนเข้าร่วมพรรคสร้างอนาคตไทยเพื่อ ร่วมผลักดันนโยบายเศรษฐกิจต้องการนำประสบการณ์ ส่งต่อคนรุ่นใหม่ ไม่ได้ต้องการตำแหน่งรัฐมนตรี หรือ ส.ส. รู้จักกับนายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์อดีตรอง นายกฯผู้ให้คำปรึกษาพรรคสร้างอนาคตไทยมานาน ได้ชักชวนมา 5-6 เดือน แต่เพิ่งตัดสินใจ เห็นว่า ถึงเวลาแล้ว 7 ปีที่หันมาทำธุรกิจได้เห็นปัญหามากมาย โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ ในใจเห็นว่านายสมคิด เหมาะสมเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกฯ จะยกมือ สนับสนุน หวังว่าน่าที่สุดท้ายนายสมคิดจะตัดสินใจ เป็นแคนดิเดตนายกฯ

## “บิ๊กป้อม” โข้ยไปถาม “ปารีณา” เอง

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในนามหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีทีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรค พปชร.จงใจแสดงบัญชี ทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูล ที่ควรแจ้งให้ทราบว่าเป็นเรื่องของปารีณา ไม่ใช่ เรื่องของम्म ตามผมทำไหม ผมจะ“ไปรู้ได้อย่างไร” ผู้สื่อข่าวแย้งว่าที่ถาม พล.อ.ประวิตร เพราะเป็นหัวหน้า พรรค พล.อ.ประวิตรตอบกลับมาว่า หัวหน้าพรรค ต้องรู้เรื่องในพรรค เรื่องนี้ต้องรู้หรือเปล่า เพราะ เป็นเรื่องของ น.ส.ปารีณา ที่ไปทำอะไรก็ต้องตอบ และสื่อก็ต้องไปถาม น.ส.ปารีณา

## “เอ” หรือทนายเตรียมสูคดี

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลัง ประชากรัฐ ให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆหลังมีรายงานข่าว ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินอันเป็นเท็จ และปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้ง ให้ทราบ โดยแจ้งราคาพระเครื่องผิดจากความจริง และทำสัญญาเงินกู้ม โดยส่งเรื่องศาลฎีกาแผนกคดี อาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิจารณาตัดสิน

การห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆการพ้นจาก ตำแหน่ง ส.ส. และตัดสินสิทธิการใช้สิทธิเลือกตั้งว่า เรื่องนี้ตนทราบจากที่เป็นข่าว โดยกำลังหาหรือกับ ทนายความอยู่

## กมธ.นัดเกาะเบอร์เดียวทั่ว ปท.

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกกรรมการการ วิทยุฯพิจารณาว่า พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง กล่าวไว้ว่า สัปดาห์หน้า กมธ. จะพิจารณาลงมติประเด็นบัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขตและ ส.ส.บัญชีรายชื่อควรใช้เป็นหมายเลขเดียวกันทั่วประเทศ หรือไม่ ขณะนี้ กมธ.ยังเห็นแตกต่างกันอยู่ บางฝ่าย มองว่าไม่สามารถทำได้ มองว่าพรรคการเมืองต้อง ส่งผู้สมัครเขตให้ได้หมายเลขก่อน จึงจะส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อได้จึงไม่มีโอกาสได้หมายเลขเดียวกัน แต่อีกฝ่ายอย่างพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกลเสนอ ให้เป็นเบอร์เดียวกันทั้งประเทศ การประชุม กมธ. วันที่ 30 มี.ค. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธาน กมธ.จะให้ลงมติชี้ขาด คาดว่า คณะนี้อาจก้ำกั๊ง ฝ่ายที่แพ้อาจสวนคำแปรญัตติ ไปอภิปรายในวาระ 2 ของการประชุมร่วมรัฐสภา แนวโน้มขณะนี้ฝ่ายค้านทั้งพรรคเพื่อไทย พรรค ก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรค ประชาธิปัตย์ ยกเว้นพรรคเล็ก อยากให้เป็นบัตร เบอร์เดียวกันทั้งประเทศ

## “โรม” ตามล่าคนเซ็นออกหมายจับ

เมื่อเวลา 18.50 น. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “ขอแรงพี่น้องประชาชนช่วยกันตามหาผู้พิพากษา เจ้าของลายเซ็นที่ลงนามออกหมายจับผม เมื่อ

☆ มีต่อหน้า 12

## อัศวินลงอิสระ ☆ ต่อจากหน้า 7

วันที่ 15 มี.ค. ในคดีปารอยต่อ” วันที่ 31 มี.ค. มี นัดหมายต้องเดินทางไปที่ สน.บางขุนนนท์ อีกครั้ง เพื่อให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในคดี มูลนิธิปารอยต่อฯ จากที่อัยการมีความเห็นว่าสำนวน ไม่สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ตามที่เคยตั้งคำถามว่า เมื่อสำนวนยังไม่เรียบร้อยแล้วตำรวจจะดันทุรังเร่ง ออกหมายจับเพื่อนำตัวผมมาส่งอัยการไปเพื่ออะไร แล้วศาลอนุมัติหมายจับทั้งที่ไม่มีเหตุแห่งการหลบหนี ได้อย่างไร เพื่อเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ได้ปรึกษา ทนายความแล้วเห็นว่าต้องดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงถามตัวผู้พิพากษาถึงสาเหตุการอนุมัติหมายจับ จึงขอแรงที่น้องช่วยกันตามหาผู้พิพากษาเจ้าของลายเซ็นที่ลงนามออกหมายจับ ท่านใดทราบหรือมีข้อมูลว่าเจ้าของลายเซ็นนี้ชื่ออะไรบกรวมแจ้งมาทางกล่องข้อความของเพจได้เลยจะได้ตามหาและขอให้ชี้แจงต่อการกระทำดังกล่าว

### อนุ กมธ.เกาะพื้นที่สร้างกาสิโน

วันเดียวกัน นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณากฎหมายเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมายการแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ สภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า ผลการประชุมของอนุ กมธ. วิสามัญมีข้อสรุปการศึกษาเบื้องต้นคือ 1.พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานครบครัน เช่น สนามบิน ทางด่วนมอเตอร์เวย์ โรงแรม 2.จังหวัดท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และ 3.จังหวัดชายแดนที่มีด่านตรวจคนเข้าเมือง

### เน้นเขียนต่างชาติคุมเข้มคนไทย

นายเทพไทกล่าวอีกว่า อนุ กมธ.ยังกำหนดหลักเกณฑ์การเข้ากาสิโนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเปิดกว้างให้โชว์หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเท่านั้น ส่วนหลักเกณฑ์ของคนไทยทั่วไปที่จะเข้ากาสิโน มีเงื่อนไข ดังนี้ 1.แสดงบัตรประชาชน 2.กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของอายุ 3.แสดงอาชีพที่ชัดเจน 4.แสดงที่มาของรายได้ 5.ฐานะทางการเงิน บัญชีเงินฝากธนาคาร สเตตเมนต์ เครดิตการเงิน 6.มีค่าตัวเข้ากาสิโน ทั้งนี้ ผลการศึกษาทั้งหมดจะนำเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะ กมธ.ชุดใหญ่ ที่มีนายอรรถิฐ์ รัตนเศรษฐ เป็นประธานพิจารณาต่อไป

### ภท.บี กมธ.เชิญ ผบ.ตร.แจงจับกัญชา

ที่รัฐสภา นายสุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีชายวัย 70 ปี ถูกตำรวจจับกุมจากการปลูกกัญชา ต้น ที่จ.ขอนแก่น ว่า แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สนใจ หรือให้ความสำคัญกฎหมายปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 มีการร้องเรียนมาที่พรรคภท.มากกว่า 100 คนที่ว่า ตำรวจไม่สนใจว่าฝ่ายนิติบัญญัติปลดกัญชาออกจากยาเสพติดแล้ว แต่ยังจับกุมดำเนินคดีประชาชน นี่คือนโยบายของตำรวจ โดยเฉพาะ ผบ.ตร.ไม่นำพานโยบายฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ ไปปล่อยให้ผู้บังคับบัญชาจับกุมดำเนินคดีจึงทำหนังสือถึง กมธ.ตำรวจและ กมธ.สาธารณสุข สภาฯ เชิญ ผบ.ตร.และอัยการสูงสุดมาชี้แจง หากประชาชนถูกจับกุมดำเนินคดีขอให้แจ้งมายังพรรคภท. พร้อมช่วยต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อความสบายใจขอให้ประชาชนที่จะปลูกกัญชาได้ถึงวันที่ 8 มิ.ย.65 ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาครบ 120 วันจะมีผลให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด ประเภท 5 ทั้งช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น รากและเมล็ด หลังเปิดสมัยประชุมสภาฯ พรรค ภท. จะเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ที่อยู่ในวาระการพิจารณาของสภาฯขึ้นมาเป็นวาระด่วน ให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาโดยเร็ว

### "อนุชา" สางปัญหาที่ดินบ้านบางกลอย

วันเดียวกัน นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อเร่งตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอยอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเดินทางขึ้นเคลื่อน การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป